

CÂU LẠC BỘ LÊ QUÝ ĐÔN...

(Tiếp theo trang 1)

Câu lạc bộ Lê Quý Đôn hiện có 362 hội viên, trong đó có 119 hội viên tuổi 80 trở lên. Năm 2017, Câu lạc bộ đã tập hợp được đông đảo cán bộ hưu trí tham gia sinh hoạt, hoạt động...

tin thời sự, chính sách, truy cập thông tin, đọc báo; tập luyện, giao lưu văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe về thể chất và tinh thần cho hội viên...

vận động ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương. Năm 2018, Câu lạc bộ Lê Quý Đôn đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển hội viên...

Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể hội viên, gia đình hội viên...

kinh nghiệm, uy tín của mình, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời, tiếp tục định hướng, vận động con cháu đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình...

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích thiết thực cho phụ nữ; tổ chức phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia.

GẶP MẶT, GIAO LƯU...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 7/3, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy và Ban Nữ công Trường Đại học Thái Bình tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng...

người lao động các cơ quan Tỉnh ủy và Trường Đại học Thái Bình luôn chủ động, sáng tạo, tích cực thực hiện phong trào thi đua "Giải việc nước, đảm việc nhà" gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu...

phúc gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ em không ngừng trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đam đàng"...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng, biểu dương nỗ lực của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan; bày tỏ tin tưởng chị em tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam...

nhất để chị em hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và vai trò trong gia đình, xã hội. Cũng trong chiều ngày 7/3, đoàn đại biểu Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy đã viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, báo công tại Đền thờ Hai Bà Trưng...



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

13/9/2016. Trên phần diện tích đất thuê, đến nay còn 188.640m² chưa xây dựng công trình, chậm tiến độ. Công ty có nhu cầu trả lại phần đất chậm tiến độ thực hiện.

Dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư, tái định cư tại khu đất đối diện Bệnh viện Lao và bệnh phổi tại xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình);

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng khu phố mới Riverside xã Vũ Quý - Vũ Trung (Kiến Xương) hướng tới một khu dân cư xanh, hiện đại với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của người dân và tăng thu cho ngân sách.

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu một số nội dung để một số đơn vị TNHH Phát triển Neo neon Việt Nam; sớm thành lập hội đồng để định giá tài sản theo quy định của pháp luật.

nhu cầu cần thiết và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố Thái Bình và huyện Kiến Xương. Đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế tính toán lại việc tổ chức giao thông, các khu chức năng, trung tâm thương mại, nhà văn hóa, công viên cho phù hợp, hướng tới xây dựng đô thị xanh, hiện đại.

KIỂM TRA HẠ TẦNG...

(Tiếp theo trang 1)

đang có xu hướng thu hẹp sản xuất trong khi diện tích đất lớn, do đó Công ty đã tự nguyện trả lại tính một phần diện tích để thu hút các nhà đầu tư khác vào khu công nghiệp. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu lý hồ sơ của Công ty, tham mưu UBND tỉnh về hỗ trợ, trả lại tiền đầu tư trên địa phương do doanh nghiệp.

Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu lý hồ sơ của Công ty, tham mưu UBND tỉnh về hỗ trợ, trả lại tiền đầu tư trên địa phương do doanh nghiệp. Yêu cầu Công ty TNHH Phát triển Neo neon Việt Nam phối hợp với các sở, ngành xuất trình các giấy tờ liên quan trong quá trình thực hiện, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

liên quan trong quá trình thực hiện, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên. Tại khu công nghiệp Phúc Khánh, sau khi tham quan thực địa và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đơn vị xây dựng kinh doanh hạ tầng là Công ty Cổ phần Hữu hạn phát triển khu công nghiệp Đài Tin, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành xem xét, nghiên cứu điều chỉnh lại quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trong khu công nghiệp cho phù hợp.

lao động, tránh để xảy ra đình công, lãn công. Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành rà soát lại toàn bộ công tác quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, công tác sử dụng đất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và xử lý dứt điểm các điểm tập kết rác thải ven các trục đường.

An toàn thực phẩm tại các lễ hội

(nhandan.com.vn) Ước tính, mỗi năm ở nước ta có khoảng 8.000 lễ hội truyền thống. Hầu hết lễ hội diễn ra vào mùa xuân, trong đó có nhiều lễ hội dài ngày, thu hút hàng triệu lượt du khách trong nước và nước ngoài. Do có một lượng người rất lớn tham dự dẫn đến nhu cầu các loại thực phẩm tăng đột biến, đi liền với đó là tăng nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm.

Mùa lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) năm nay dự kiến đón hơn một triệu du khách về trải hội. Mặc dù trước khi lễ hội diễn ra chính quyền địa phương đã phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm (ATTP) cho các hộ kinh doanh; khám sức khỏe cho người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; ký cam kết bảo đảm ATTP đối với các hộ kinh doanh mang tính chất thời vụ... tuy nhiên, chỉ tiến hành kiểm tra ATTP tại 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu vực lễ hội vẫn có 3 cơ sở bán thực phẩm tươi sống lẫn với thực phẩm chín ngay trước cửa quán; không tuân thủ việc bảo quản thực phẩm trong tủ chuyên dụng; xét nghiệm nhanh các mẫu bát, đĩa, phát hiện 2 cơ sở vẫn còn nhiều bát đĩa được rửa không sạch...

gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Đáng lo ngại, vì các lễ hội thường mang tính chất thời vụ, nhiều chủng loại thực phẩm được sản xuất, chế biến theo kiểu "cây nhà lá vườn", "đặc sản quê hương" cho nên khó bảo đảm chất lượng vệ sinh ATTP. Tại nhiều lễ hội, thức ăn, đồ uống vẫn được bày bán qua thực phẩm.

Để phòng ngừa cũng như bảo đảm ATTP cho người dân tham dự các lễ hội, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần tập trung chỉ đạo ban tổ chức lễ hội bố trí hợp lý các hộ kinh doanh thực phẩm trong và ngoài khu vực lễ hội phải qua thực phẩm.

Đề phòng ngừa cũng như bảo đảm ATTP cho người dân tham dự các lễ hội, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần tập trung chỉ đạo ban tổ chức lễ hội bố trí hợp lý các hộ kinh doanh thực phẩm trong và ngoài khu vực lễ hội phải qua thực phẩm.



Ảnh minh họa

bảo đảm đủ nước sạch, nơi thu gom rác thải, bảo đảm ATTP, vệ sinh chung. Yêu cầu các hộ kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm ATTP. Ban tổ chức lễ hội, các cơ quan liên quan trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tại khu vực lễ hội, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thường xuyên tổ chức lấy mẫu thực phẩm, ưu tiên xét nghiệm sớm các chỉ tiêu về ATTP để phát hiện kịp thời các loại thực phẩm không an toàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP theo đúng quy định đồng thời công khai danh tính các cơ sở và cá nhân vi phạm cho người dân và du khách được biết...

Ngày 8-3 chúc một nửa Thế Giới luôn thành công trong cuộc sống! Chúc bạn luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại.

Lời chúc mừng 8/3 trên thiệp ngọt ngào, dễ thương

(vietnamnet.vn) Bạn có thể gửi tới người phụ nữ mình thương yêu những tấm thiệp xinh xắn kèm lời chúc ngọt ngào, dễ thương.

